



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๔๘

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ร่วมกับ มรท. เชียงใหม่ เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม ธาระ ความรู้ ความบันเทิง เกี่ยวกับพลังงาน พร้อมลุ้นรางวัล ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วันนี้ (๒๖ ส.ค.)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สนง.กกพ.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (คณะดำเนินงาน) กำหนดจัด**เวทีประชาสัมพันธ์แผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน** โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นรวมทั้งสิ้น ๘ แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ผู้ใช้พลังงานทั้ง ๑๓ เขตทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและสิทธิประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ภารกิจของ กกพ. สนง.กกพ. และ คพช. ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน ในกรณีนี้ ได้จัดรูปแบบเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจแผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน รวมถึงมีการจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้ใช้พลังงานตามบทบาทภารกิจของงานกำกับกิจการพลังงาน สำหรับการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ **การบรรยายพิเศษเรื่องบทบาทและภารกิจงานคุ้มครองผู้ใช้พลังงานของ กกพ. และ คพช.** โดย **นายประเทศ ศรีชมภู** ผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, **เวทีเสวนา “ไฟฟ้าเรื่องควรรู้ ควบคุมงานกำกับ”** โดยผู้แทน PEA / ผู้แทนสำนักงาน กกพ. / ผู้แทนผู้บริโภค / นักวิชาการ และกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล กิจกรรมลุ้นโชคใหญ่กับแผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน รวมถึงกิจกรรมความบันเทิงจากศิลปิน ดารา นักร้อง

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมงานดังกล่าวได้ในวันที่ **๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.** ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์

มรทส. ร่วมกับ เหล่ากาชาด จังหวัดพิษณุโลก เชิญร่วมบริจาคโลหิต วันนี้..

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ **เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก** ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วม**“บริจาคโลหิต”** เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๒ พรรษา ในกรณีนี้ จะดำเนินการรับบริจาคในวัน **อังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.** ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารกิจการนักศึกษา (ข้างสระว่ายน้ำ) มรทส. ส่วนทะเลแก้ว

มรพส. รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ ๕ อัตรา โดยมีอัตราค่าจ้าง ป.โท ๑๖,๔๐๐ บาท / ป.เอก ๒๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.) **ประจำคณะวิทยาการจัดการ** (สำเร็จการศึกษาปริญญาโท / เอก จำนวน ๒ อัตรา)

- สาขาวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือการบริหารงานบุคคล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือการบริหารธุรกิจ โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านศิลปศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ อัตรา

- สาขาวิชาการตลาด จำนวน ๑ อัตรา

๒.) **ประจำคณะครุศาสตร์** (สำเร็จการศึกษาปริญญาโท / เอก จำนวน ๑ อัตรา)

- สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา

๓.) **ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** (สำเร็จการศึกษาปริญญาโท / เอก จำนวน ๑ อัตรา)

- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

๔.) **ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม** (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๑ อัตรา)

- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๒ อาคารที่พิชัญ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว สอบถามที่ โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๐๙๓ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.psru.ac.th ผู้ไม่มาสมัครด้วยตนเองถือว่าสละสิทธิ์

ขอเชิญนักเรียนรวมประกวด Smart Girl & Guy 2014



ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๒ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดจัดงานนิทรรศการ “Smart Showcase and Outlet Fair 2014” ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ รัตนาแกรนด์ แอนด์ คอนเวนชัน และบริเวณลานด้านหน้าโรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์

และเป็นการทดสอบตลาด ภายในงานมีการออกร้านแสดงสินค้าผู้ผลิตในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

ทั้งนี้ จัดให้มีกิจกรรมการประกวด Smart Girl & Guy 2014 ซึ่งเงินรางวัลรวมกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อคัดเลือกหนุ่มสาวที่มีบุคลิกภาพดี และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง ๑๖ - ๒๓ ปี ผู้สมัครชายความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๘ ซม. ผู้สมัครหญิงความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๕ ซม. (ไม่รวมส่วนรองเท้า) บุคลิกภาพดี ไม่มีรอยสักในอวัยวะที่เปิดเผย จึงขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวดโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [www.facebook.com / powerplusorganizer](http://www.facebook.com/powerplusorganizer) โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๙๘ - ๖๑๒๒

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วราภรณ์ ชี้อประดิษฐ์กุล
บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิ ประสงค์ดี, จิรัชยา สูงตรง, อนาวิน เรือนวงค์